

**สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗**

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. เรื่อง **สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ ๑๙**  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบการเสนอชื่อ นายปริญญา ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แทนผู้ได้รับการเสนอชื่อไปก่อนหน้านี้ เพื่อสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ ๑๙ ซึ่งต่อมาได้รับแจ้งจากสำนักงานศาลยุติธรรม ว่า ได้ตอบรับให้นายปริญญา ศิริสารการ เข้ารับการอบรมครั้งนี้แล้ว

๒. เรื่อง **ขอให้ทบทุนการให้สัมปทานการผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ เพื่อการคุ้มครองสิทธิของภาคประชาชน**

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบตามที่ นายปริญญา ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ว่า คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ได้ออกหนังสือ เรื่อง ยุทธศาสตร์พลังงานในมิติสิทธิมนุษยชนกับการคุ้มครองผลประโยชน์เพื่อความปรองดองแห่งชาติ ไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้ว และในส่วนของการทำงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบหมาย คณะอนุกรรมการ ฯ จะได้ดำเนินการต่อไป และจะนำเสนอในที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง

๓. เรื่อง **ข้อพิจารณาเกี่ยวกับระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗**  
**กับการงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กับการงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และมีมติมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับความเห็นที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอรับไปทำหนังสือหรือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการออกระเบียบว่าด้วยการงบประมาณ และจัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและยกร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. .... โดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น มาร่วมเป็นคณะทำงานด้วย

#### ๔. เรื่อง กรณีการกล่าวหาว่ามีการทรมานนางสาวกริชสุตา คุณะเสน

ตามที่คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (The International Commission of Jurists : ICJ) และสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้มีการสืบสวนกรณีที่มีการกล่าวหา ว่ามีการทรมานนางสาวกริชสุตา คุณะเสน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติมอบ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองรับความเห็นที่ประชุมไปดำเนินการกรณีดังกล่าว และให้นำเสนอผลการดำเนินการต่อที่ประชุมต่อไป

#### ๕. เรื่อง การให้ความร่วมมือกับองค์การเฝ้าระวังสิทธิสตรีสากลแห่งเอเชียแปซิฟิก (International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific : IRAW-AP)

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาการให้ความร่วมมือกับองค์การเฝ้าระวังสิทธิสตรีสากลแห่งเอเชียแปซิฟิก (International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific : IRAW-AP) เกี่ยวกับการจัดทำโครงการเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ในปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ โดยมีประเด็นสิทธิมนุษยชนของสตรีที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ คือ กฎหมายและการบริหารเพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ และมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินโครงการร่วมกับ IRAW-AP โดยมอบให้นางสาวรัตญา กอบศิริกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานคณะทำงาน

#### ๖. เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาลเยอรมัน – อูซาคเนย์ เสนอทำบันทึกความร่วมมือระหว่างองค์กร (Memorandum of Understanding)

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักวิจัยและวิชาการดำเนินการทำบันทึกความร่วมมือระหว่างองค์กรร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาลเยอรมัน – อูซาคเนย์ (CPG) ในประเด็น ดังต่อไปนี้

(๑) การจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องหา จำเลย และนักโทษของเจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานราชทัณฑ์

(๒) การให้ความร่วมมือทางวิชาการในเรื่องแนวปฏิบัติต่อผู้อพยพและผู้ลี้ภัย ในการแสวงหาที่พักพิงชั่วคราวและการใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง เชื้อชาติบุคคล ซึ่งอาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

(๓) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แห่งการร่วมมือระหว่างองค์กรในทางวิชาการ และเรื่องอื่น ๆ ต่อไป ในภายภาคหน้า และเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศต่อไป